

สพฐ.จัดโครงการส่งเสริมการมีรายได้ให้นักเรียน (ทุนแลงงาน) ประจำปี 2568 ทำงานช่วงปิดเทอมคนละไม่เกิน 6 พันบาท 980 คนทั่วประเทศ

นำเสนอเมื่อ : 10 ม.ค. 2568

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อพัฒนาทักษะที่ใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริงของ
ผู้เรียน มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ (Learn to Earn)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมการมีรายได้ให้นักเรียน
(ทุนแลงงาน) ประจำปี พ.ศ. 2568 ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 24 เมษายน 2568 เพื่อให้นักเรียนนำรายได้
จากการทำงานไปใช้เป็นทุนการศึกษา ใช้จ่ายเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกวินัย ความรับผิดชอบ และการตรงต่อเวลา

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินโครงการส่งเสริมการมีรายได้ให้นักเรียน (ทุนแลงงาน) ประจำปี
พ.ศ. 2568 ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีรายได้ให้นักเรียน (ทุนแลงงาน) ประจำปี พ.ศ.
2568

ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม
การมีรายได้ให้นักเรียน (ทุนแลงงาน) ประจำปี พ.ศ. 2568 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย



ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว๑๓๖

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๙ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง โครงการส่งเสริมการมีรายได้ให้นักเรียน (ทุนแรงงาน) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต


- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีรายได้ให้นักเรียน (ทุนแรงงาน) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด
๒. บัญชีจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อพัฒนาทักษะที่ใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริงของผู้เรียน มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ (Learn to Earn) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมการมีรายได้ให้นักเรียน (ทุนแรงงาน) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๒๔ มีนาคม - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ เพื่อให้แก่นักเรียนนำรายได้จากการทำงานไปใช้เป็นทุนการศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกวินัย ความรับผิดชอบ และการตรงต่อเวลา

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินโครงการส่งเสริมการมีรายได้ให้นักเรียน (ทุนแรงงาน) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีรายได้ให้นักเรียน (ทุนแรงงาน) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีรายได้ให้นักเรียน (ทุนแรงงาน) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว เข้าร่วม Line group ผ่าน QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี 
(ธน พิชิตจินดา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักอำนวยการ

โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๗๘



Line group

“เรียนดี มีความสุข”

- [โครงการทุนแลงงาน](#)

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน